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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ ำ น
สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ในตอนที่แล้ว

เราเริ่มคุยกันเรื่องความก้าวหน้าของจีนจาก

ประสบการณ์ทีผ่มเพิง่ไปดงูานทีบ่รษิทัสดุยอดสีแ่ห่งของจนี ณ เมอืง

เสิน่เจิน้ Huawei, FoxConn, CANBOT, TENCENT โดยมเีวลาดูงาน

แห่งละคร่ึงวนั แต่กต็ืน่ตาตืน่ใจ และพบว่าภายใต้ระบบการเมอืงแบบ

สังคมนิยมประสมประสานกับทุนนิยมแบบจีนนั้น ท�าให้ประเทศที่มี

ประชากร 1,200 ล้านคน มีกลุ่มบริษัทไฮเทคที่ผลักดันให้ประเทศจีน

ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี ประเทศไทยเราน่าจะลองศึกษา และ

ประยุกต์แนวทางที่เหมาะสม และท�าให้ประเทศเราก้าวกระโดดได้

อย่างเขาบ้างครับ ลองมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไร

Huawei เป็นบรษิทัทีค่นไทยเราเรยีกชือ่เขาไม่ค่อยถกูส�าเนยีง

นกัครับ ว่ากนัว่า “หัวเหวย” น่าจะใกล้เคยีงกับภาษาจนีกลางต้นฉบบั

มากที่สุดครับ

ช่วงทีไ่ปดงูานนัน้ กลุม่ของผมได้รบัมอบหมายให้ท�ารายงาน

เรื่องบริษัทน้ี ซึ่งท้ังเป็นบริษัทแรกที่เราได้ไปดูกัน ทั้งเหรินเจิ้งเฟย 

ผูก่้อตัง้ และผูบ้รหิารระดบัสูงก็ก�าลังดงั เพราะลูกสาวท่ีดแูลด้านการ

เงินของบริษัทถูกจับท่ีแคนาดาด้วยข้อกล่าวหาแปลกๆ เรื่องการค้า

ยุทธภัณฑ์ต้องห้ามให้กลุ่มก่อการร้ายอะไรท�านองน้ันแหละครับ 

ท�าให้กลุ่มเราตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าไปดูงานที่นี่

การเข้าไปดูงานของพวกเราได้ไปศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์  

และเทคโนโลยทีีเ่ป็นอาคารสาม-สีช่ัน้ โดยมชีัน้ใต้ดนิเป็นพืน้ทีแ่สดง

หลกั มห้ีองอาหาร และห้องประชมุอยูโ่ดยรอบ ผูน้�าชมเป็นเจ้าหน้าที่ 

วยัหนุม่ทีพ่ดูภาษาองักฤษเปรีย๊ะมากครบั พาเราเดนิดผูลติภณัฑ์ทาง

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีก้่าวหน้า ตัง้แต่แผงวงจรรวมหรอื Chips 

ทีท่นัสมยัมากมายหลายรุน่ ความเรว็ และความทนทานเทยีบเท่าหรอื

เหนือกว่ามาตรฐานสากลก�าหนด มีคลังส�ารองข้อมูลขนาดต่างๆ 

จนถึงระบบการบริหารจัดการอาคาร ความปลอดภัย การคมนาคม

ขนส่ง และระบบเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ที่ควบคุมได้จากห้อง

ศูนย์ควบคุมกลาง

เมือ่เกดิภยัพบิตั ิเหตฉุกุเฉนิ หรอือบุตัเิหต ุณ จดุใดๆ ภายใน

เมือง ก็สามารถจะบังคับบัญชาสั่งการจัดการจราจร และเปิดทาง

ให้มีการกู้ภัยหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

มีการทดลองให้พวกเราบังคับกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตาม

ถนนต่างๆ สามารถจะขยายภาพจับให้เห็นถึงป้ายทะเบียนหรือ

แม้แต่หน้าคนที่อยู่ในรถได้เลยครับ

และเมื่อประสมประสานกับระบบรู้จ�าใบหน้าหรือ Face 

Recognition ก็ไม่น่าสงสัยว่า ท�าไมจึงสามารถปรับพฤติกรรมให้

คนจีนที่เคยไร้ระเบียบ เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด

เพราะสามารถตัดคะแนนใครที่ฝ่าฝืนได้ทันที และลงโทษ

ตามทีก่�าหนดไว้ได้โดยไม่มข้ีอโต้แย้งด้วยประการทัง้ปวง เพราะหลกั

ฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนครับ

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อดู Huawei จบก็คือ สาเหตุที่ 

เหรนิเจิง้เฟยไม่มทีท่ีาเกรงขามต่ออเมรกิา และพนัธมติรแม้แต่น้อย 

ก็เพราะพลังบุคลำกรในกำรวิจัยพัฒนำ และศักยภำพของ

เทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่นี่เองครับ

บ่ายวันแรกหลังจากที่ดูงาน Huawei ในตอนเช้านั้น เราก็มี

โอกาสไปเยี่ยมชม FoxConn บริษัทสัญชาติไต้หวันที่มาโตเอาๆ ใน
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มากไหม? เทียบกับพื้นที่เพาะปลูกธรรมดา ท�าได้ดีกว่า

ประมาณ 300% ครับ!!

บรเิวณทีป่ลกูพชืผกัเป็นห้องกระจก มชีัน้วางถาดผกัแยกเป็น

ชั้นๆ สูงเท่ากับอาคารสองชั้น มีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินดู 

และถ่ายรูปกันเต็มที่แล้ว คุณ Chiu ก็พาเรามาดูบริเวณที่แสดง

เทคโนโลยีหลักที่เก่ียวข้อง แล้วอธิบายให้เราฟังว่า ปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้การปลูกผักเหล่านี้เติบโตได้ผลมีสามประการ คือ

1. ระบบไฟส่องสว่างจากไดโอดเปล่งแสงหรอืทีเ่ราเรยีกกนั

สั้นๆ ว่า LED ซึ่งมีการเลือกคลื่นแสงที่วิจัยแล้วว่าเหมาะส�าหรับการ

สังเคราะห์แสงของพืชผักแต่ละชนิด

2.  ระบบป้อนก๊าซทีใ่ช้ในการสงัเคราะห์แสงโดยใช้การสร้าง

ฟองอากาศขนาดนาโนหรือ Nano-bubble ที่สามารถเก็บกักอากาศ

ไว้ได้ถึง 19 ชั่วโมง แทนการพ่นก๊าซธรรมดาที่จะสลายไปภายใน 30 

นาทีเท่านั้น

3.  ระบบการให้อาหารประเภท Pro-Biotic ที่สกัดจาก

วัตถุดิบธรรมชาติ เช่น น�้าผึ้ง หรือสารอาหารอื่นๆ

หลังจากนั้นก็พามาสถานที่จัดแสดง และให้ทดลองชิมผัก

สดๆ ที่ผลิตได้ โดยเด็ดจากถาดที่ปลูกไว้มาลองชิมดู หวานสดชื่น 

อร่อยมากทีเดียวครับ สมกับเป็นผักอินทรีย์ไร้สารพิษจริงๆ  

เพิง่ชมได้แค่สองบรษิทันะครบั เรามาคยุประสบการณ์ในการ

เยี่ยมชมอีกสองบริษัทในตอนหน้านะครับ

ต่อฉบับหน้าอ่าน

จนีแผ่นดนิใหญ่ ด้วยการเป็นฐานการผลติ iPhone ให้กบั Apple ของ

สหรัฐอเมริกามานานหลายปี จนบัดนี้แตกลูกแตกหลานกิจการ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสารพัดชนิดครับ

ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจสองเรือ่ง คอื การเข้าไปซือ้กิจการของ Sharp 

ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น และพัฒนาเทคโนโลยีการน�าเสนอเป็นจอภาพทั้ง

แบบจอแข็ง และจอ “นิ่ม” หรือ OLED ที่มีคามคมชัดระดับ 8K ครับ

ถามว่าชัดแค่ไหน?

ตอบว่า ดูภาพเขียนจากจิตรกรชื่อดังในอดีตเทียบกับภาพ

ที่แสดงในจอแล้วแยกไม่ออกว่าแตกต่างกันอย่างไร?

ที่เหนือไปกว่านั้น คือ สามารถย่อ และขยายภาพจนเห็นราย

ละเอียดภาพที่ซ่อนไว้หรือฝีแปรงอัจฉริยะของจิตรกรได้อย่างชัดเจน

มากครับ

วดิโิอคลปิท่ีโชว์ภาพประกวดนางงาม กเ็หมอืนเป็นภาพสาม

มิติที่นางงามมาเดินให้ดูต่อหน้าจริงๆ ครับ

เรื่องที่สองที่ตื่นตาตื่นใจคือ โรงงานผลิตพืชผักในอาคารที่

เรียกกันในยุคปัจจุบันว่า Plant Factory ที่มีผู้จัดการสาวใหญ่พลัง

เหลือเฟือนามว่า Florence Chiu, Operation VP หรือรองประธาน

บริษัทฝ่ายปฏิบัติการเป็นคนพาชม 

ที่ว่าพลังเหลือเฟือเพราะพูดภาษาอังกฤษเสียงดัง ฟังชัด 

เล่าเรื่องเทคโนโลยียากๆ เป็นเรื่องง่ายๆ แบบผู้รู้จริง และพูดไม่หยุด

ตลอดเวลากว่าชั่วโมงที่พาเราเดินชม

สถานทีเ่ป็นอาคารสองชัน้พืน้ทีร่วม 10,000 ตารางเมตร เป็น

พื้นที่ปลูกพืชผักขนาด 5,000 ตารางเมตร สามารถผลิตผักสะอาดส่ง

โรงแรม และภัตตาคารได้วันละ 2.5 ตันครับ


